

Học sinh Ngô Tuấn Đức xuất sắc giành giải Khuyến khích cấp Thành phố Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.

Sáng nay 15/5/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cấp thành phố cho 172 thí sinh đạt thành tích nổi bật, có thành tích cao trong cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế - Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.



Chính thức phát động từ tháng 10/2023, Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế - TP. Hà Nội năm học 2023-2024 là sân chơi Tin học hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh Thủ đô từ lớp 3 đến lớp 12. Năm đầu tiên triển khai, Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ 28 Phòng GD&ĐT, hơn 550 trường tiểu học, THCS, và THPT. Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi: vòng 1 là vòng tuyển chọn cấp trường, vòng 2 là vòng thi cấp quận, huyện, thị xã và cuối cùng là vòng chung kết cấp Thành Phố.

Là một trong gần 30.000 học sinh phổ thông đến từ hơn 550 trường Tiểu học, THCS, THPT trên 28 quận, huyện, thị xã, em Ngô Tuấn Đức lớp 8D trường THCS Giang Biên đã rất xuất sắc lọt top học sinh tham gia thi cấp Quận. Ngày 14/01/2024, với sự tranh tài của 1768 học sinh tiểu học và THCS tham gia thi cấp Quận, em Tuấn Đức tiếp tục xuất sắc được lựa chọn là một trong số ít thí sinh được tham gia Kỳ thi Tin học trẻ quốc tế cấp Thành phố.



Vượt qua gần 100 thí sinh tham gia thi cấp Trường, Ngô Tuấn Đức là một trong bốn thí sinh xuất sắc tham dự kì thi cấp Quận

Tại vòng chung kết cấp thành phố diễn ra ngày 3/3/2024 có 502 học sinh tiểu học, THCS thành tích cao, cùng với 152 học sinh khối THPT đã cùng tranh tài gay cấn để dành chiến thắng chung cuộc. Thật tự hào khi em Ngô Tuấn Đức đã đạt được giải Khuyến khích của cuộc thi với một số điểm ấn tượng.



Học sinh Ngô Tuấn Đức – đứng ngoài cùng từ phải sang trong buổi lễ trao giải sáng 15/5/2024



Với thành tích đáng tự hào mà Tuấn Đức đạt được, đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao tích cực của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, sự ủng hộ của BGH nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Nga cùng trách nhiệm tận tình trong việc ôn luyện của thầy giáo Nguyễn Văn Sơn, sự đồng hành của phụ huynh, sự nỗ lực của chính Tuấn Đức. Xin chúc mừng với kết quả này của em.



Bên cạnh việc thỏa mãn tình yêu với môn Tin học, qua cuộc thi Tuần Đức đã được trang bị thêm những kỹ năng thiết yếu, an toàn khi tiếp xúc với môi trường số và ứng dụng các tài nguyên công nghệ số một cách hiệu quả”. Chúc em sẽ luôn giữ vững đam mê và tình yêu với việc học nói chung và tình yêu Tin học nói riêng để nhanh chóng đạt được chìa khóa mở cánh cửa thành công trong cuộc sống.

(Hoàng Mến – GV trường THCS Giang Biên)